



ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใหม่ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้างต้น ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ - ๓ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ - ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้นำหนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นในวันรายงานตัว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางไพรวรรณ พลวัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑ ๐๐๖	นางสาวอภิญา โทหัวป่า	ให้ลำดับที่ ๑, ๒ และ ๓ มารายงานตัว
๒	๐๑ ๐๐๕	นางสาวปริศรา พ่วงลาภ	ผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชี
๓	๐๑ ๐๐๑	นางสาวศรัณยา จัยมณี	ไว้ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
๔	๐๑ ๐๑๑	นางสาวธวัลหทัย ดวงเดือน	
๕	๐๑ ๐๐๔	นายวุฒิชัย สมศรี	

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒ ๐๐๒	นายสิงห์ทอง สรศักดิ์	ให้ลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัว
๒	๐๒ ๐๐๓	นายวิฑิต กลั่นทิพย์	ผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชี
๓	๐๒ ๐๐๕	นายชาติสยาม กีก້อง	ไว้ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
๔	๐๒ ๐๐๑	นายขจร ห้วยเรไร	